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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2566  
บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 
เวลา 14:00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ. 2563 

องค์ประชุม 

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุม
ครั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 16 คน และมอบฉันทะทั้งหมด 80 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือ
รวมกันได้ 1,380,203,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2047 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้น ประธานได้
มอบหมายให้ นางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศริิกุล  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
2.  นายประสัณห์ เชื้อพานิช   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.  นายกำธร ตติยกวี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
4.  นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน 
5.  นายชลัช ชินธรรมมิตร ์   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
6.  นายคิน เฮ็ง เน็ง   กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7.  นายชุน ซัง ฉ่อย   กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
8.  นายวราวุธ นาถประดิษฐ์   กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงาน 

ปฏิบัติการ 

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 

1. นายกวิน กาญจนพาสน ์   กรรมการ   
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ผู้บริหารระดับสูง 

1. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
สายงานการลงทุน  

2. นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
สายงานการเงินและบญัชี  

3. นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบญัชี  
4. นางสาวพัทธ์วริน ภูริชเจริญพงศ ์  กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบตักิาร 

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด และผู้สังเกต
การประชุมจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท ได้
แนะนำวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน รวมถึงวิธีการส่งคำถาม ดังนี้  

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนน 

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง  
2. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการลงคะแนนเสียงผ่านระบบตามที่

ปรากฏในแอปพลิเคชันท่ีใช้จัดประชุม 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เสียงของผู้ถือหุ้นจะนับเป็น “เห็นด้วย” ในวาระ

นั้น ๆ 
4. หากวาระใด ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัท ถือให้ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 
5. มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

6. สำหรับวาระที่ 6 ในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ขอให้ท่ีประชุมเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเพื่อลดระยะเวลาการประชุม และเลขานุการบริษัทจะขานมติให้ผู้ถือหุ้นทราบใน
ตอนท้ายวาระ และสำหรับวาระที ่ 7 ในการอนุมัตินโยบายโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับ
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ              
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในการลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 

ขั้นตอนการส่งคำถาม 

1. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ บริษัทจะเปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสง่คำถามที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมได้

ผ่านเมนู Q&A ที่ปรากฏในระบบที่ใช้จัดประชุม ตามวิธีการที่แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอการประชุม 

2. บริษัทจะนำคำถามจากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับเสนอแก่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อตอบคำถาม 

3. เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ กรรมการอาจไมส่ามารถตอบข้อซักถามได้ทุกข้อ บริษัทจึงเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้น

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อสอบถามเพิ่มเตมิ โดยช่องทางการติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพันธ์

ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอการประชุม  

หลังชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานได้ดำเนินการเปิด

ประชุมเป็นไปตามวาระและลำดับที่ได้ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 
และให้เลขานุการบริษัทอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 เป็นปีที่มีสถานการณ์ และความท้าทายต่าง ๆ 
เกิดขึ้น แต่บริษัทยังคงรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจัดส่งพัสดุด่วน ที่ให้บริการด้วยคุณภาพสูง เหนือความคาดหวังของ
ลูกค้า โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้บริการด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยรถขนส่งภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทมากกว่า 18,000 คัน ศูนย์คัดแยก 13 แห่ง จุดให้บริการรับพัสดุกว่า 36,000 แห่ง ศูนย์กระจายสินค้า
กว่า 1,000 แห่ง และพนักงานมากกว่า 19,000 คน นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาขีดความสามารถในการคัดแยกพัสดุเพื่อ
รองรับพัสดุปริมาณ 2.7 ล้านช้ินต่อวัน ทั้งนี้ จำนวนพัสดุที่จัดส่งในปี 2565 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 18  

บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตาม ค่านิยม พันธกิจ วิสัยทัศน์ให้มีความสอดคล้องกับ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์องค์กร “XPRESS” ซึ่งประกอบด้วย 

1. มุ่งรักษาความเป็นผู้นำของการบรกิารจัดส่งพัสดุด่วนของประเทศไทย และมีการการเติบโตอย่างยั่งยืน 
2. แสวงหาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กบัคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือทาง

ธุรกิจที่แข็งแกร่ง 
3. กำหนดเป้าหมายการให้บริการที่มุง่เน้น 2C สำหรับกลุ่มธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (“B2C”) และกลุ่มบคุคล-ส่งถึง-บุคคล 

(“C2C”) ตามกลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
4. ขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์การกระจายการลงทุน และการควบรวมกิจการเพื่อเพ่ิมมลูค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น 
5. ลงทุนในการนำเทคโนโลยีและระบบไอทีมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และประสบการณ์ของ

ผู้ใช้ปลายทางที่ราบรื่น 
6. บูรณาการแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ("ESG") ในการดำเนินธุรกิจ การจัดการการ

ผลิตและการบริการ สวสัดิการพนักงาน และการมสี่วนร่วมของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

ในปี 2565 พัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย การขยายพื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิภายใต้แบรนด์ 
Kerry Cool ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อยที่เกิดจากการร่วมทุนของบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท เบทาโกร จำกัด 
(มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับ HiveBox International (HK) Company Limited ซึ่งเป็นผู้นำด้านการ
ใหบ้ริการระบบล็อกเกอร์อัจฉริยะในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมให้บริการตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะภายในประเทศไทยเต็ม
รูปแบบในปี 2566 นี้ ตลอดจนการเปิดให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอล Kerry Express Wallet และการเปิดให้บริการส่งพัสดุ
ข้ามแดน ไปยัง 50 จุดหมาย ใน 45 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และยุโรป โดยเป็นการให้บริการผ่านบริษัทย่อยของ 
S.F. Holding Company Limited ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท  

ในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทได้ริเริ่มการวัดความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่จะส่งผลให้เกิดการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง (Net promoter score)  ผ่านผู้ให้บริการที่น่าเช่ือถือ คือ IPSOS Thailand โดยผลปรากฎว่า บริษัทได้รับคะแนน 
สูงถึง 73 คะแนน มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม  

สำหรับในปี 2566 บริษัท ได้มีการร่วมมือกับ S.F. Holding Company Limited ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท จัดตั้ง
คณะทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับความสามารถในการ
ให้บริการ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
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จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนได้รายงานถึงรางวัลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
กลุ่มหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และการได้รับประเมินการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว    

บริษัทยังคงมุ่งมั ่นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจและ
ดำเนินการตามแผนในหลายโครงการดังนี้  

สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล 
• การประกาศเป้าหมายการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net 
Zero) ภายในปี 2593 

• การดำเนินการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่
การดำเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใต้กลยุทธ์เศรษฐกิจ
สีเขียวในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า เช่น 
โซลูช่ันบรรจุภณัฑร์วมถึง การลด
การใช้เชื้อเพลิง การวางแผน
เครือข่ายเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ
เส้นทาง และการใช้ทรัพยากร 

• เปิดตัวกล่องพัสดุรักษโ์ลก (Eco 
Box) บรรจภุัณฑ์ทางเลือกใหม่ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัสด ุ
รีไซเคิลร้อยละ 100 ในราคาที่
เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย 

• ส่งมอบความช่วยเหลือต่อชุมชนใน
ภาคเหนือในระหว่างวิกฤตมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งประกอบไปด้วยหน้ากาก
อนามัยและสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ 

• ได้รับคะแนนระดับ 5 ดาวด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงการ
ฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหาร 
รวมถึงทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน 
และพัฒนาช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ 
ให้มีความสะดวกมากขึ้น 

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 17,003 ล้าน
บาท ลดลงจากปีท่ีแล้วคิดเป็นร้อยละ 9.6 ซึ่งเมื่อแบ่งสัดส่วนรายไดต้ามประเภทแล้วสดัส่วนรายได้จากประเภทธุรกิจ-ส่งถึง-
บุคคล (B2C) จะมสีัดส่วนสูงสดุที่ร้อยละ 50.0 ประเภทบุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) อยู่ท่ีร้อยละ 48.0 ประเภทธุรกจิ-ส่งถึง-
ธุรกิจ (B2B) อยู่ท่ีร้อยละ 2.0 ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวใกล้เคียงกับสัดส่วนรายไดต้ามประเภทของปี 2564 

จากภาวะการแข่งขันของตลาดที่ยืดเยื้อ สภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนดำเนินงานทีล่่าช้ากว่าท่ีคาดไว้และไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานที่เพ่ิมขึ้นได้ ส่งผลให้
บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 3,536 ล้านบาท ในส่วนของฐานะทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.00 เท่าและ 0.86 เท่า ณ สิ้นปี 2565 
ตามลำดับ 

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปดังนี ้
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ข้อซักถาม คำช้ีแจง 
บริษัทมีแผนในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของลูกค้าให้กลับมาได้อย่างไร 

เลขานุการบริษัทนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร            
สายงานปฏิบัติการเป็นผู้ชี้แจงข้อซักถาม 

ประธานเจ้าหน้าที ่บริหารสายงานปฏิบัต ิการชี ้แจงว่า 
ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาการให้บริการ ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มี
ประส ิทธ ิภาพ ซ ึ ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างจากการไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ทันในช่วงเวลาที ่มีการใช้
บริการสูง ถึงแม้ว่าบริษัทมีการพัฒนามาโดยตลอด อย่างไร
ก็ตาม ด้วยความร่วมมือจากผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ทางอ้อม 
อย่าง S.F. Holding Company Limited ซึ่งเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนและเป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุง
และพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ระบบ Auto Sorting เพื่อการ
จ ัดการพ ัสด ุ ในศ ูนย ์ค ัดแยก และการพ ัฒนาระบบ
แอปพลิเคชั ่นต่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการดำเนินงาน สามารถรองรับปริมาณพัสดุที่จะ
เพิ่มสูงขึ้น โดยใช้แรงงานน้อยลง ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และมี
ระดับคุณภาพการให้บริการที่สูงและคงที ่ได้ 

นอกจากแผนการลดต้นทุนการดำเนินงานแล้ว มีแผนในการ
เพิ่มรายได้ในอนาคตอย่างไร 
 

เลขานุการบริษัทนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร        
สายงานการลงทุนเป็นผู้ช้ีแจงข้อซักถาม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนช้ีแจงว่า บริษัท
ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการ โดยมีการแบ่งส่วน
ของตลาดเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยราคาที่
เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการบริการระดับพรีเมียม
เพื ่อเพิ ่มรายได ้ต ่อหน่วยของพัสดุท ี ่จ ัดส่งให้มากขึ้น 
นอกจากนั้น บริษัทได้เพิ่มการให้บริการอื่น ๆ ของบริษัท 
เช่น การจัดส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิภายใต้แบรนด์ Kerry 
Cool ซึ่งโอกาสของการให้บริการในตลาดนี้ยังสามารถ
เติบโตได้อีก และเชื ่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญที ่ช่วยสร้าง            
ผลรายได้และกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต อีกทั้งบริษัทก็
ยังคงมองหาโอกาสจากการสร้างช่องทางรายได้อื ่น ๆ 
เพิ่มเติมซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของรายได้และมูลค่าให้กับ
บริษัทในระยะกลางและระยะยาว 

อน่ึง วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ เลขานุการบริษัทจึงแจ้งแก่ท่ีประชุมว่าวาระดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 2  รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุต่อประชาชน
เป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรก 

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมและให้เลขานุการบริษัท
อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ซักกถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่าน บริษัทได้ดำเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็น
ครั้งแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ครั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อขยายวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนให้ครอบคลุมกับ การขยายธุรกิจ การกระจายความเสี่ยง การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ทั้งจากการลงทุนของบริษัทเอง และการลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นโดยมี
มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใหม่ของจำนวนเงิน
คงเหลือของเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้การจัดสรรจำนวนเงินคงเหลือของเงินเพิ่มทุนจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงาน และความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่มีนัยสำคัญตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้ 

ข้อซักถาม คำช้ีแจง 

บริษัทมีแผนในการสรรหาโอกาสสำหรับการควบรวมกิจการ 
หรือลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 
และเสริมสร้างรายได้ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

เลขานุการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการลงทุนเป็นผู้ช้ีแจงข้อซักถาม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนชี้แจงว่า การ
มองหาโอกาสใหม่ ๆ และการขยายธุรกิจ เป็นหนี่งในกล
ยุทธ์ 6 ด้านของบริษัทอยู ่แล้ว แต่ทั ้งนี ้ บริษัทจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงความจำเป็นดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ใน 1-2 ปี ข้างหน้านี้ บริษัทมุ่งเน้นในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจหลักของ
บริษัท จึงมีการเลื่อนโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ได้สร้างกำไรใน
ระยะสั ้นออกไป แต่หากในระหว่างทาง มีโครงการที่มี
โอกาสที่จะสร้างกำไรได้ ก็จะพิจารณาและเสนอขออนุมัติ
ตามเกณฑ์ของบริษัทต่อไป 

อน่ึง วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ เลขานุการบริษัทจึงแจ้งแก่ท่ีประชุมว่าวาระดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมและให้เลขานุการบริษัท
อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ซักกถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนรายงานว่างบการเงินประจำปี 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี    
ภายนอกจาก PwC และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท  
 ปี 2565 ปี 2564 +/- ร้อยละ 

รวมสินทรัพย ์ 12,093.2  17,045.6  (4,952.4) (29.1) 
รวมหนี้สิน  5,595.5 7,728.7 (2,133.2) (27.6) 
รายได้จากการขายและการให้บริการ  17,003.1 18,817.7 (1,814.6) (9.6) 
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษัท (2,829.8) 46.9 (2,782.9) (6,131.5) 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  (1.624) 0.027 (1.597)  

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

เห็นด้วย 1,397,862,064 เสียง  คิดเป็น ร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง  12,300 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 

ประธานแจ้งแก่ท่ีประชุมว่า บริษัทมีการสำรองเงินทุนตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการสำรองเงินทุนเพิ่มเติม 

จากนั้นประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไร
สุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบเฉพาะกิจการของบริษัท โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด 
เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีจำเป็น  

โดยในปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน เมื่อพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นเป็นหลัก และให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการงด
จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565  

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 
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เห็นด้วย 1,397,857,064 เสียง  คิดเป็น ร้อยละ 99.9988 
ไม่เห็นด้วย  17,300 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0012 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 

ประธานขอให้นายประสัณห์ เช้ือพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ด้วยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบ  
อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก     
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อ ดังนี้  

1) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 
2) นายไพบูล ตันกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
3) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8470 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที ่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส
ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท และค่าบริการอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.22 ล้านบาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นในงานสอบบัญชีท่ีจะเกิดขึ้นจริง โดยให้รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 1.23 ล้านบาท และหากผู้สอบบญัชี
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีอ่ืนใดจาก PwC 

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้ 

ข้อซักถาม คำช้ีแจง 
ค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ ครอบคลุมบริษัทย่อย
จำนวนกีบ่ริษัท 

เลขานุการบริษัทนำเสนอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ช้ีแจงข้อซักถาม 

ประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าว
ซึ ่งเสนอต่อที่ประชุม ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยจำนวน 3 
บริษัท 

ประธานกรรมได้มอบหมายให ้ เลขาน ุการบร ิษ ัทเสนอให ้ท ี ่ประช ุม อน ุม ัต ิการแต ่งต ั ้ งผ ู ้สอบบัญชีและกำหนด 
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติในการอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. การแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีภายนอกจาก PwC พร้อมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทาน 
รายไตรมาสประจำปี 2566 
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2. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นใดจาก PwC ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี 
ทั้งสามรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี ้  

เห็นด้วย 1,397,856,864 เสียง  คิดเป็น ร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง  17,500 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 

ประธานขอให้นายประสัณห์ เช้ือพานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที ่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจำเป็นต้องให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้  

1) นายกวิน กาญจนพาสน ์ กรรมการ 
2) นายคิน เฮ็ง เน็ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
3) นายวราวุธ นาถประดิษฐ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 
จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ปรากฎว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดรับ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ดังกล่าว 

จากนั้นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการที่
พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณากลั ่นกรองข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับ 
ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้อง ภาวะผู้นำ การแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติ
หน้าท่ีในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปีที่ผ่านมาอย่างถ่ีถ้วนของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อื่นๆ ที่เคยดำรงอยู่เดิมไปพร้อมกันด้วย 

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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1) นายกวิน กาญจนพาสน ์

เห็นด้วย 1,396,792,602 เสียง  คิดเป็น ร้อยละ 99.9230 
ไม่เห็นด้วย  1,076,562 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0770 
งดออกเสียง  5,200 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

2) นายคิน เฮ็ง เน็ง 
เห็นด้วย 1,376,107,464 เสียง  คิดเป็น ร้อยละ 99.9430 
ไม่เห็นด้วย  784,500 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0570 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

3) นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ 

เห็นด้วย 1,390,210,162 เสียง  คิดเป็น ร้อยละ 99.9436 
ไม่เห็นด้วย  784,602 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0564 
งดออกเสียง  5,200 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

ทั้งนี้ บริษัทได้นำคะแนนเสียงของกรรมการ 2 ท่าน คือ นายคิน เฮ็ง เน็ง และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ตามจำนวนการหุ้นที่ 
ถือในบริษัทออกจากฐานเสียงในการลงคะแนนสำหรับตนเอง ขณะที่นายกวิน กาญจนพาสน์ ไมไ่ด้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 

ประธานขอให้นายประสัณห์ เช้ือพานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ          
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ที่เทียบเท่ากัน  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมอนุมัติ โครงสร้างค่าตอบแทน พร้อมทั้งงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับ
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท (ไม่รวมเงินโบนัสประจำปี) เท่ากับปกี่อน  

นอกจากนี้ เสนอให้ที ่ประชุมอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท รวมถึงการมอบ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ อาทิ กรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ เป็นต้น เพื่อเป็นการรักษากรรมการที่มีความสามารถ
ไว้กับบริษัท โดยรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ได้รับ มีดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน  1) 80,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) 40,000 บาท สำหรับกรรมการ 

เบ้ียประชุม 1) 30,000 บาท สำหรับประธานกรรมการชุดย่อย 

2) 20,000 บาท สำหรับกรรมการชุดย่อย 

โบนัส ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
*กรรมการซ่ึงเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และโบนัสของกรรมการ 
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ผลประโยชน์ได้รับอื่น 1)  กรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ไม่เกิน 800 ล้านบาท 

2)  การอบรมสัมมนา รวมถึงอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม 

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้  

เห็นด้วย 1,397,688,164 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9867 
ไม่เห็นด้วย 86,200 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0062 
งดออกเสียง 100,000 เสียง คิดเป็น ร้อยละ   0.0072 
บัตรเสีย  0 เสียง   

วาระที่  8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีวาระอื่นใดให้พิจารณา 

ประธานแจ้งแก่ที่ประชุมให้ทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 
13 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ปรากฎว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดรับ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามา 
และในการประชุมวันนี้ ยังไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย เสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา 
ในการนี้ ประธานจึงเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ในวาระที่ 8 นี้ 
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อำนวยความสะดวก  

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้ 

ข้อซักถาม คำช้ีแจง 
บริษัทมีแนวทางป้องกันและปราบกันไม่ให้มิจฉาชีพทาง
โทรศัพท์ที่แอบอ้างชื ่อบร ิษ ัทเพ ื ่อสอบถามข้อม ูลจาก
ประชาชน หรือแจ้งว่ามีพัสดุตกค้างทั้ง ๆที่ลูกค้าไม่ได้มีการ
จัดส่งได้อย่างไร 

เลขานุการบริษัทนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานปฏิบัติการเป็นผู้ช้ีแจงข้อซักถาม 

ประธานเจ้าหน้าที ่บริหารสายงานปฏิบัต ิการชี ้แจงว่า 
บริษัทไม่มีนโยบายโทรศัพท์แจ้งให้ลูกค้าเข้ามารับสินค้า
ด้วยตนเอง ซึ ่งปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างชื ่อบริษัทเพื่อ
หลอกลวงดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่บริษัทผู้ให้บริการราย
อื่น ๆ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งทางบริษัทไม่ได้นิ่ง
นอนใจต่อกรณีดังกล่าว และได้ให ้ความร่วมมือและ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางราชการตำรวจในการ
ดำเนินการปราบปราม และมีการตั ้งหน่วยเฉพาะกิจที่
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่อาจ
ประสบปัญหาในลักษณะนี ้ซึ่งหากลูกค้าหรือประชาชนที่มี
ปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื ่องดังกล่าว สามารถแจ้งมายัง
บริษัทเพ่ือดำเนินการประสานงานและให้ความช่วยเหลือได ้
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ข้อซักถาม คำช้ีแจง 
จากการแข่งขันด้านราคาของตลาดขนส่งพัสดดุ่วน บริษัท
คาดว่าจะเข้าสูภ่าวะปกติ และสามารถสร้างกำไรได้อีกครั้ง
เมื่อใด 

เลขานุการบริษัทนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร 
สายงานการลงทุนเป็นผู้ช้ีแจงข้อซักถาม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนช้ีแจงว่า บริษัท
มุ่งมั่นท่ีจะพลิกฟื้นความสามารถในการทำกำไร ซึ่งในขณะ
นี้ได้มีการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ โดยมีการแบ่งส่วนของ
ตลาด (Market segmentation) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าใน
แต่ละกลุ่มด้วยราคาที่เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการ
บริการระดับพรีเมียมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อหน่วยของพัสดุที่
จัดส่งให้มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของรายได้ในระยะ
กลางและระยะยาว นอกจากน ี ้ ย ั งมี การปร ับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยควบคุมต้นทุน ซึ่งมีการ
ดำเนินการร่วมกับผู ้ถ ือหุ ้นรายทางอ้อม ได้แก่ Kerry 
Logistics Network Limited แ ล ะ S.F. Holding 
Company Limited  ภายใต้แผน “LEAN PROGRAMME” 
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นท่ีการควบคุมต้นทุน และลดความ
ซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เช่น การ
วางแผนการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศ การใช้ระบบอัตโนมัติ
เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงานคน ลดปริมาณการใช้น้ำมันและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถลด
ต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ และกลับมาสร้างกำไร
ได้ 

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เรียนแจ้งช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และประธานกล่าวปดิการ
ประชุมและขอบคุณกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

เลิกประชุมเวลา 15:14 น. 

ลงนาม: 
(นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกลุ) 

ประธานกรรมการบริษัท 


